

Các điểm nên đến tham quan khi đi từ sân bay Fukushima



3 Hang động Abukuma-do



Vẻ đẹp kỳ diệu được tạo hóa bởi mẹ thiên nhiên

Trong hang động với tổng chiều dài 600 m là những chuỗi thạch nhũ đa dạng xếp liên tiếp nhau, với số lượng và chủng loại được xếp với hàng nhiều nhất phương Đông.

7 Thủy cung Aquamarine Fukushima



Bạn sẽ tận mắt chứng kiến hồ cá lớn có hình dáng giao nhau giữa 2 dòng hải lưu

Bể nuôi mô phỏng lại môi trường sinh sống của thực vật và sinh vật dưới biển. Bạn có thể nhìn, chạm vào, tìm kiếm để tìm hiểu về đại dương.

10 Công viên Hanamiyama



Đây là địa điểm ngắm hoa được cổ thiếp ảnh gia Akiyama Shotaro ca ngợi như là "Tiền cảnh ở Fukushima". Khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước đều tập trung về đây khi tới mùa hoa nở.

14 Lâu đài Aizuwakamatsu



Đây là biểu tượng của thành phố Aizuwakamatsu được biết đến nhờ những hoạt động của bà Niijima Yae và tấn thảm kịch của đội quân Byakkotai. Trong cuộc chiến Boshin, họ đã phải chịu sự vây hãm trong 1 tháng.

4 Công viên không gian Bảo tàng Khoa học Fureai thành phố Koriyama



Bạn sẽ đắm chìm vào sức hấp dẫn mê hoặc của vũ trụ thông qua hành trình trải nghiệm

Bảo tàng khoa học mô hình thành phố với chủ đề là vũ trụ, bảo tàng có vị trí nằm ở tầng 20 đến tầng 24 của tòa nhà cao tầng Big-1 từ lối vào phía Tây của nhà ga JR Koriyama.

8 Khu phố nhà trọ Ouchi-juku



Nhà trọ cổ xưa vẫn còn lưu lại phong cảnh thời Edo đến tận ngày nay. Những ngôi nhà với mái được lợp bằng tranh xếp san sát nhau ở dọc hai bên đường cổ xưa.

11 Bandai Kogen



Một khu resort được thiên nhiên ban tặng cho ngọn núi nổi tiếng, hồ nước và suối nước nóng

Bandai Kogen là một vùng thiên nhiên rộng lớn có cao nguyên, hồ, núi, v.v... và là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động giải trí ngoài trời. Tại đây, bạn có thể hòa mình với thiên nhiên hoang sơ.

15 Đường chân trời Bandai Azuma



Đường đi lên vùng đồi núi giống như những đường chỉ may đầy núi Azuma. Phong cảnh trải rộng theo từng mùa như "hành lang tuyết trắng" của mùa xuân, lá đỏ của mùa thu, v.v...

1 Vườn hoa mẫu đơn Sukagawa



Thời gian ngắm hoa đẹp nhất
Hè tuần tháng 4 - Trung tuần tháng 5

Các bông hoa mẫu đơn lớn đua nhau nở khoe sắc

Trong khu vườn rộng gấp ba lần sân vận động Tokyo Dome có 290 loài và 7.000 cây hoa mẫu đơn đầy kiểu dáng hàng nở hoa.

2 Lâu đài búp bê Licca-chan



Bạn có thể tự mình làm một búp bê Licca-chan xinh đẹp!

Nhà máy mở (open factory) sản xuất riêng về búp bê Licca-chan duy nhất của Nhật Bản. Có cả khu triển lãm búp bê Licca-chan và cho thuê trang phục hóa trang.

5 Resort phức hợp Angel Forest Nasu Shirakawa



Tận hưởng thiên nhiên cùng với chó cưng

Đây là khu resort phức hợp có đầy đủ các tiện ích và dịch vụ mà bạn có thể tận hưởng cùng với chó cưng của mình, bao gồm nhà ở thôn dã, khu cắm trại, suối nước nóng, khu hoạt động, vui chơi, v.v...

6 Spa Resort Hawaiians



Bạn có thể vui chơi thỏa thích tại thiên đường mùa hè vĩnh cửu và thưởng thức vũ điệu Hula

Bạn có thể đến vui chơi quanh năm tại công viên chủ đề suối nước nóng có các dịch vụ như hồ bơi, suối nước nóng, các chương trình biểu diễn vũ điệu Hula, sân golf, v.v...

9 Thác Fukuroda



"Thác bốn mùa" là nơi mà bạn có thể thưởng thức từng mùa trong năm

Đây là một trong ba thác nước lớn đầy tự hào của Nhật Bản với chiều cao 120 m và chiều rộng 73 m. Vào mùa đông, bạn có thể chiêm ngưỡng "thác băng" khi toàn bộ thác nước bị đóng băng.



12 Công viên Nasu Highland



Một khu resort được thiên nhiên ban tặng cho ngọn núi nổi tiếng, hồ nước và suối nước nóng

Ban có thể chơi thử 10 loại tàu lượn tại công viên giải trí lớn nhất ở phía Bắc Kanto. Có rất nhiều trò chơi kết hợp có giới hạn thời gian.

13 Nasu Garden Outlet



Là nơi lý tưởng để tìm quà lưu niệm của Nasu!

Ngoài các cửa hàng như thời trang và cửa hàng outlet, v.v..., "Loco Market" là nơi đầy hấp dẫn có bày bán các sản phẩm sữa, rau củ vùng cao nguyên và đặc sản của Nasu.

16 Đền thờ Nikko Toshogu



Một trong những di sản thế giới tiêu biểu của Nhật Bản

Đây là đền thờ "Minh thần phương Bắc (Tosho Daigongen)" nơi tưởng niệm Tokugawa Ieyasu được tôn làm thần. Nơi đây cũng được công nhận là một di sản thế giới và được nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm viếng.



Bạn có thể tìm kiếm thông tin về sân bay Fukushima trên trang chủ!

<http://www.fks-ab.co.jp/>